

# ถลมนายกฯ วนเว็บ วลีเด็ดสวดมนต์สู้พายุ

## จ้อที่สุโขทัย ไปดูน้ำท่วม ปก.ยันกรุง 12จว.เสี่ยง!

“ปก.” แจ้ง 12 จว.  
ลุ่มน้ำ ◆ อ่านต่อหน้า 2

### ถลมนายกฯ □ ต่อจากหน้า 1

เจ้าพระยาและ กทม. เผ่าระวังผลกระทบน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน ส่งผลหลายอำเภอในอยุธยาจะขึ้นอีก 90 ซม. นายกฯ ประยุทธ์ไปตรวจน้ำท่วม “สุโขทัย” ท่ามกลาง ส.ส.กลุ่มสามมิตร 20 คนแห่ต้อนรับ ปลอบใจชาวบ้านอย่าร้องไห้เพราะเป็นภัยธรรมชาติ เดียวมาแล้วก็ไป ปีนีพายุเข้ามาลูกเดียว จึงสวดมนต์ว่าอย่า

มาอีกเลย ลูกเดียวพอแล้ว เจอชัชชวาทถลมนายกฯ วนโลกโซเชี่ยล ส่วนสถานการณ์อุทกภัยหนักหน่วงหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ “ชัยภูมิ” น้ำป่าล้นเขื่อนไหลบ่าท่วม รพ.บ้านเข็ญณรงค์ สูง 2 เมตร เช่นเดียวกับ “เพชรบูรณ์-โคราช-ศรีสะเกษ” ส่วนชาวนนครสวรรค์หนีน้ำขึ้นมาอนบนถนน แต่เขื่อน “ภูมิพล-สิริกิติ์” มีน้ำไม่ถึงครึ่ง

อิทธิพลของพายุ “เตี้ยนหมู่” ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายจังหวัด โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 14 จังหวัด รวม 55 อำเภอ 178 ตำบล 839 หมู่บ้าน ขณะนี้คลี่คลายแล้ว 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และตาก แต่ยังคงมีสถานการณ์อีก 10 จังหวัด คือ สุโขทัย พิจิตร ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา

○ แจ้ง 12จว. รับมือน้ำล้นตลิ่ง

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีปภ. เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทานพบว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมามีประเทศไทยมีฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องบริเวณประเทศไทยตอนบน และคาดการณ์ว่า ในช่วงวันที่ 26-30 ก.ย. 64 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่าง 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30-1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย. 64 ในบริเวณลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ

▶ **ตรวจน้ำท่วม...พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม พร้อมคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย โดยมี ส.ส.กลุ่มสามมิตรประมาณ 20 คน ให้การต้อนรับ







▲ อพยพ... จนท.กู้ภัยใช้เรือท้องแบนอพยพผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ไปหลบภัยในที่สูงชั่วคราว หลังพายุฝนตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ลู่อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรล้นสปิลด์เวย์ทะลักท่วม ทำให้ประชาชนกว่า 400 ครอบครัวเดือดร้อน

ทั้งนี้ ปก. จึงได้ประสาน 12 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร รวมถึงกรุงเทพฯ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

### ○ ทร.ผลักดันมวลน้ำเจ้าพระยา

น.อ.อัสมัย นรินทร์รัตน์ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำของกองทัพเรือ พร้อมกำลังพลสังกัดกรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ลำเลียงเรือผลักดันน้ำ 20 ลำเข้าประจำการตามคลองต่าง ๆ ซึ่งจุดระบายน้ำที่สำคัญรวม 5 จุด ได้แก่ คลอง 4 ต.บางปลา คลองสุวรรณภูมิ หน้าสนามบินสุวรรณภูมิ ต.บางโหลง คลองกิ่งแก้ว คลองซุด ต.บางพลีใหญ่ และคลองสำโรง จ.สมุทรปราการ โดยจะทำการผลักดันน้ำวันละ 16-20 ชั่วโมง รองรับปริมาณน้ำที่จะระบายลงมาจากหลายจังหวัดตอนบน

ส่วน ดร.พัฒนาพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี กล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอบางพลีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เห็นปัญหาในเรื่องของการระบาย

น้ำ ที่บางจุดท่วมขังอยู่เนาน เกิดจากบางจุดเป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นแอ่งกระทะ นายอำเภอ บางพลีจึงประสานกับกองทัพเรือซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจของการผลักดันมวลน้ำ นำเรือผลักดันน้ำในคลองสายหลักต่าง ๆ รวม 26 ลำ มาเร่งผลักดันมวลน้ำให้ไปรอการระบายที่หน้าประตูของเครื่องสูบน้ำทางด้านคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิได้ไวขึ้น

### ○ เดือน“อยุธยา”ขึ้นอีก90ซม.

นายภานุ แยมศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าได้มีการแจ้งเตือนระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อย และแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทางด้านนายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนและติดตามสถานการณ์กับบริเวณแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ ต.หัวเวียง มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวันที่ 25 ก.ย. 64 ประมาณ 15 ซม. ส่วนที่ต.บ้านกระทุ่ม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 16 ซม. นอกจากนี้ยังได้สำรวจสภาพน้ำท่วมบริเวณบ้านแพนด้วย

ด้าน นายธนากร ดันดีกุล ผอ.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าช่วง

วันที่ 27-28 ก.ย.นี้ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้มีน้ำเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่ อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.บางไทร อีก 0.90 เมตร ในช่วง 2-3 วันนี้

ขณะที่นายกฤษฎณ์ เตียนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นำคนงานจากกองช่างเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ไปสร้างสะพานไม้เดินทางเท้า ระยะทางยาวกว่า 50 เมตร ภายในชุมชนหัวแหลม ต.ท่าว่าสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนดังกล่าวด้วยความสูงถึงเอว ว่าที่ ร.ต.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา จึงสั่งการให้คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เร่งสร้างสะพานไม้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 100 ครอบครัว

### ○ “ลพบุรี”จมมิดหลายอำเภอ

ที่ จ.ลพบุรี มีน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.ลำสนธิ น้ำป่าไหลล้นจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา เข้าอ่า



เก็บน้ำกุดตาเพชร จนสิ้นสปีดลเวทย์ไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านใน ต.กุดตาเพชร ถนนถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ ประชาชนกว่า 400 คน ครัวเรือนต้องอพยพหนีน้ำเป็นการด่วน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เร่งลงพื้นที่ อ.ลำสนธิ และ อ.ท่าหลวง เพื่อให้ชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง และให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลพบุรี ขอเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่อง ดำเนินการติดตั้งเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่ำ แต่จากระดับน้ำที่สูงขึ้นจึงไหลเข้าพื้นที่ ต.กุดตาเพชร และ ต.หนองวีสูงกว่า 1 เมตร

นอกจากนี้ยังมีมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.ชัยบาดาล อ.โคกเจริญ อ.สระโบสถ์ อย่างรวดเร็ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทันตั้งตัว ทำให้ข้าวของเครื่องใช้จมไปกับสายน้ำได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ส่วนที่ อ.โคกสำโรง มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมตลาดโคกสำโรง ทำให้ร้านค้าและบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อนกว่า 100 หลัง รวมทั้งตัว อ.เมืองลพบุรี มีน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่ ต.เขาพระงาม ต.นิคมสร้างตนเอง และถนนพหลโยธิน โดยเฉพาะสามแยกนิคมสร้างตนเอง ระดับน้ำสูง 30 ซม. โดยน้ำป่าจากบ้านซับเสือแม่บ ต.โคกตูม ยังไหลเข้าสู่ ต.นิคมสร้างตนเอง และ ต.ท่าศาลา อย่างต่อเนื่องและมีระดับน้ำสูงขึ้น

### ○ ตลาดเก่า“กบินทร์”มิดอีกรอบ

ทางด้าน จ.ปราจีนบุรี น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีได้เอ่อท่วมชุมชนตลาดเก่า อ.กบินทร์บุรี เป็นรอบที่ 3 สูง 20-25 ซม. และมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้พระสงฆ์ต้องเดินลุยน้ำออกบิณฑบาต ทั้งนี้นายอุบลศักดิ์ พิธิจชอบ ชาวบ้านในชุมชนตลาดเก่ากล่าวว่า น้ำได้ท่วมชุมชนตลาดเก่าเป็นรอบที่ 3 แล้ว ประชาชนในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพราะได้รับผลกระทบจากพายุ และรองรับน้ำจากกระแสน้ำของเขื่อนอุบลดิทรจินดา (ห้วยโสมง) ส่วนเรื่องการขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูงนั้น ยังไม่ได้ขนย้าย เนื่องจากครั้งที่แล้วเก็บขึ้นที่สูงไว้แล้ว ยังไม่ได้นของลงมาข้างล่างของบ้าน

### ○ นายกฯไปดูน้ำท่วมสุโขทัย

ทั้งนี้ช่วงเช้าวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำ

ท่วม รวมถึงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สุโขทัย โดยส.ส.กลุ่มสามมิตรประมาณ 20 คน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่ภาพหลายอิริยาบถ พล.อ.ประยุทธ์ ระหว่างเดินทางอยู่บนเครื่องบิน ได้มองมุมสูงจากบนเครื่องบิน เพื่อดูสถานการณ์น้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ และนำแผนที่ขึ้นมาหารือกับ พล.อ.อนุพงษ์ ในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการน้ำ โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถยนต์อัลพาร์ด สีขาว ทะเบียน กต 9559 สุโขทัย

โดยจุดแรก นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง ทั้งนี้ระหว่างเดินแจกถุงยังชีพ นายกฯ ได้เรียกรัฐมนตรีและ ส.ส.มาช่วยกันแจกถุงยังชีพให้ประชาชน พร้อมกล่าวว่า “มาแจกของให้พออยู่ พอกินกันไปก่อน ดูแลแบ่งปันกัน รอน้ำลงข้าวที่ปลูกเสียหายเดี๋ยวจะให้พื้นที่ดูแล อย่าร้องไห้ นายกฯใจเสียหมด นายกฯมาให้กำลังใจ ไม่ได้มาทำเพื่อให้ทุกคนรัก จะรักไม่รักก็เรื่องของพวกเรา นายกฯ ทำให้ดีที่สุด วันนี้มาในนามรัฐบาลในนามคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขอให้ทุกคนโชคดี กลับบ้านดี ๆ ระวังงูในน้ำ”

### ○ แนะเล็ดลสวตมนต์ได้พายุ

หลังจากนั้นพล.อ.ประยุทธ์พร้อมคณะและนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ขึ้นรถของปก.ไปตรวจดูสภาพน้ำที่ท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทำการเกษตรที่เสียหาย และสอบถามสถานการณ์น้ำท่วมจากนายสมศักดิ์เป็นระยะ ก่อนที่นายกฯ กล่าวทักทายประชาชนระหว่างทางผ่านเรื่องขยาดเสี่ยงว่า “วันนี้ นายกฯ มาเยี่ยม ระวังตัวด้วย มันเป็นธรรมชาติ เดี่ยวมาแล้วก็ไป เราก็ก่อนไป คงเดือดร้อนสักระยะหนึ่ง ขอให้แข็งแรงปลอดภัย ขอให้อดทนกันสักพักหนึ่ง นายกฯก็เดือดร้อนเหมือนกัน เป็นห่วงพวกเรา”

จนกระทั่งเวลา 11.20 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงวัดบ้านชาน ต.บ้านชาน อ.ศรีสำโรง เพื่อพบปะประชาชน โดยนายกฯกล่าวว่า ปัญหาไม่ใช่มีเฉพาะครั้งนี้ มีหลายที่ด้วยกัน มีพายุเข้ามาลูกหนึ่งในปี 64 และปี 63 พายุเข้ามา 5 ลูก แต่ปีนี้มีพายุเข้ามาลูกเดียว สวตมนต์ว่าอย่าม่ออีกเลย มาลูกเดียวพอแล้ว เพราะฉะนั้นวันี่สิ่งที่นายกฯ พูดคือเราอาจจำเป็นต้องคิดใหม่ เราจะต้องอยู่อย่างไรต่อไปในวันหน้า บ้านจะปลูกอย่างไร จะขยับเป็น 2 ชั้นหรือไม่ หรือขยับไปที่พื้นที่สูงขึ้น คนรู้ว่ามีนัยก แต่ตั้งความหวัง

ไว้ หากฝั่งรัฐบาล ฟังตนพูดบ้างก็อาจจะไปในทางที่ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะการสร้างหลักคิดให้เป็นรูปธรรม วันนี้เห็นหน้าประชาชนแล้วก็เห็นใจ นายกฯ ก็ไม่ใช่จะสบาย ทำงานทุกวัน พยายามคิดอะไรใหม่ ๆ ไม่ว่าจะ เป็นเกษตร แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งวันนี้ทุกคนต้องพัฒนาขีดความสามารถ เรายุในยุคเทคโนโลยี และดิจิทัล เราต้องทำให้รุ่นหลัง ๆ ดีขึ้น ให้รุ่นลูกเรียนรู้ให้มากขึ้น ทำการเกษตรสมัยใหม่ ทำพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ต้องคิดใหม่ เราต้องดูแลกันที่อาจต้องให้ทุน ทั้งนี้การปลูกพืชการเกษตรต้องคำนึงถึงดีมานด์และซัพพลายด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ นายกฯได้สอบถามนายสมศักดิ์ ว่า “ที่บ้านน้ำท่วมใช้ไหม เป็นยังไงบ้าง”

อย่างไรก็ตามภายหลังกายกฯลงพื้นที่และแนะให้ “สวตมนต์สุพายู” ได้ถูกขยายความต่อในโลกออนไลน์และสังคมโซเชียล มีผู้คนจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นานาเกลื่อนทุกเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ส่วนใหญ่ไม่พอใจ อยากให้มีมาตรการรับมือที่ท่วมที่ชัดเจนมากกว่านี้

### ○ คุยกับวิว-เดินสะดวกพื้นจนเซ!

จากนั้นเวลา 12.00 น. นายกฯ และคณะ เดินทางไปยังวัดบ้านชาน อ.ศรีสำโรง เพื่อสักการะหลวงพ่อสามพี่น้อง และหลวงพ่อขาว ก่อนจะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อด้วยการเยี่ยมชมกิจกรรมตามบูธต่าง ๆ โดยมี การสอบถามกลุ่มแม่บ้านที่นำผักปลอดสารพิษ และผลผลิตทางการเกษตรมาจัดแสดง ทั้งนี้มีเกษตรกรนำทุเรียน 3 ลูกมามอบให้นายกฯ โดยบอกว่า “ให้เอาไปฝากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้วย” ซึ่งนายกฯ รับปากว่า “จะเอาไปให้ลุงป้อม ลุงป๊อ และลุงจู้ เดี่ยวจะกินทั้งเปลือก”

ต่อมาได้เยี่ยมชมโครงการโอบาตประชา รัฐ ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบของเกษตรสมัยใหม่ ไว้ในสุโขทัย จึงอธิบายความเป็นมาของโครงการให้นายกฯ ทราบความคืบหน้า ซึ่งระหว่างนั้นวิวตัวหนึ่งได้ร้องเป็นระยะ ทำให้นายกฯ ถึงกับต้องขยับหมวกกอนมัย เปิดปากพูดกับวิวว่า “รู้แล้ว เขาบอกแล้ว เห็นด้วยไหม” พร้อมกับเอามือไปลูบหัวอย่างอารมณ์ดี ทั้งนี้ระหว่างที่นายกฯ เดินเยี่ยมชมโครงการโอบาตฯเสร็จแล้ว ได้ถ่ายรูปกับส่วนราชการและประชาชน เมื่อถ่ายรูปเสร็จนายกฯ ได้เดินสะดวกพื้นเสียดเหล็กเล็กน้อย แต่ทีมปก.รีบเข้าไปจับแขนไว้ทัน

### ○ เยียวยาตามระเบียบ“คลัง”



ทางด้านนายเฉลิมชัย พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย อ.ศรีลำนี้อย่างทั่วถึง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บ้านคลองซัด หมู่ 8 ต.วังใหญ่ และวัดคอนจันทร์ หมู่ 4 ต.บ้านไร่ จากนั้นได้เดินทางไปตามวัดตามสถานการณืออกกักและดูแลประชาชนที่วัดบ้านซ่าน ต.บ้านซ่าน สำหรับในส่วนของการทวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่สูญเสียด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 7 เครื่อง/ เครื่องผลัดคันน้ำ 5 เครื่อง/ รถแบ็กโฮ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณลำน้ำแม่มอก และสนับสนุนเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ทั้งนี้ยังได้มีการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น เพื่อเตรียมมาตรการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมาตรการอื่น ๆ กรณีเสียหายสิ้นเชิง โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับสิทธิการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตร/ประมง/ปศุสัตว์อำเภอ หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ ใกล้บ้าน

### ○ “เพชรบูรณ์” เกือบมิดหลังการ

ส่วนใน จ.เพชรบูรณ์ อธิปไตยจากน้ำป่าบนเทือกเขาชัยภูมิ เทือกเขาเพชรบูรณ์ และปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสัก ไหลบ่าลงมาถึงพื้นที่ อ.บึงสามพัน และ อ.วิเชียรบุรี ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นท่วมบ้านเรือน และเส้นทางคมนาคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.พุดเตย อ.วิเชียรบุรี น้ำได้ท่วมทางหลวงหมายเลข 21 (สระบุรี-หล่มสัก) ระหว่างหลักกม.ที่ 112-116 ระดับน้ำสูงจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ บางแห่งสูงเกือบ 1.5 เมตร ทำให้รถที่จอดอยู่ถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคา ขณะที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย และหญิงท้องแก่ใกล้คลอด นำขึ้นเรือฝากระแสน้ำเขียวเพื่อไปส่งที่ รพ.วิเชียรบุรี ถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่สุดในรอบเกือบ 20 ปี

### ○ ชาวบ้านย้ายไปนอนบนถนน

ส่วนจ.นครสวรรค์ น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อ.แม่วงก์ ไหลบ่าลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ทำให้แหล่งท่องเที่ยว และแก่งเกาะใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมวลน้ำยังเอ่อล้นเข้าท่วมร้านค้าขายอาหาร รวมถึงกิจการให้บริการที่พักของนักท่องเที่ยว และมวลน้ำยังได้เอ่อล้นออกจากคลองแม่วงก์ ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง ลามไปถึง ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ ขณะที่ชาวบ้านชุมชนซอนตะวัน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ ต้องขน

ย้ายสิ่งของ และสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอนริมถนนภายในหมู่บ้าน เพราะน้ำจากคลองท่าทอง ซึ่งเป็นคลองสาขาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อแม่น้ำปิง เอ่อล้นเข้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร จนไม่สามารถอาศัยอยู่แบบปกติได้ นอกจากนี้ยังเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ อ.หนองบัว บริเวณถนน 4 แยกหนองบัว สูง 20 ซม. และยังมีเอ่อเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจในตลาดสดเทศบาลหนองบัว และพื้นที่ใกล้เคียสูงสูงกว่า 1 เมตร

### ○ “ชัยภูมิ” น้ำป่าท่วมรพ. 2 เมตร

ที่จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้ำท่วมครอบคลุม 8 อำเภอ หนักสุดวันนี้ (26 ก.ย.) ที่อ.บ้านหันจนรงค์ เนื่องจากน้ำป่าทะลักล้นเขื่อนลำนันธุ์ เข้าท่วม รพ.บ้านหันจนรงค์ สูงกว่า 2 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพคนไข้ และแพทย์-พยาบาล กว่า 150 คนอย่างอลหม่านไปอยู่ในมิมปต.ตลาดค้ำปิง และใช้เรือกู้ชีพมารับผู้ป่วยหนัก 3 คน เพื่อส่งไป รพ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราวก่อน ส่วนรถยนต์หลายสิบคัน ทั้งของรพ.และญาติผู้ป่วยถูกน้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคา รถทั้งบ้านเรือนโดยรอบถูกน้ำท่วมสูงได้รับความเสียหายจำนวนมาก นอกจากนี้ป่ายังไหลบ่าลงมาท่วมตัว อ.จัตุรัส และถนนสาย 201 (ชัยภูมิ-สีคิ้ว) ช่วงก่อนถึงตัว อ.จัตุรัส เป็นระยะทางยาว 5 กม. รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้

ขณะที่ นายอรรถ สกง อายุ 22 ปี แรงงานหนุ่มชาวกัมพูชา ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ำออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยืนคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางสาย 201 ชัยภูมิ-สีคิ้ว ช่วงหน้าโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร โดยแจ้งว่ามีคนงาน เด็ก และคนชรา รวม 20 คน ในโรงงานพลาสติกกำลังได้รับความเดือดร้อน และติดค้างวหลังจากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางตำรวจจึงวิทยุประสานไปยังชุดกู้ภัยและทางอำเภอจัตุรัส แต่ได้รับการปฏิเสธทั้งหมดเนื่องจากเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ แต่ขอให้รอไปก่อน เพราะขณะนั้นเกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.บ้านหันจนรงค์กำลังถูกน้ำท่วมอย่างหนัก สุดท้ายผู้สื่อข่าวที่อยู่บริเวณนั้นจึงแนะนำให้ทุกคนเดินเกาะแขนกันลุยฝากระแสน้ำเขียวออกมาอย่างทุลักทุเล แต่สามารถขึ้นฝั่งได้สำเร็จ

เบื้องต้นนายวิเชียร จันทร์โชนัย ผวจ.ชัยภูมิ และน.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอบ้านหันจนรงค์ ได้ประสานขอกำลังทหารกองทัพบกที่ 2 เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน

### ○ “ด่านขุนทด-โนนสูง” อ่วม

ทางด้าน จ.นครราชสีมา ชาวบ้านวังโป่ง ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด พากันแตกตื่นมวลน้ำป่าจำนวนมากไหลทะลักท่วมลำห้วยน้ำขาวท่วมถนนสายบ้านวังโป่ง อ.ด่านขุนทด- บ้านหนองแวง อ.เทพารักษ์ ระยะทาง 4 กม. ตัดขาดทางสัญจรเข้า-ออกของชาวบ้าน 22 หมู่บ้านโดยมวลน้ำป่าดังกล่าวไหลบ่ามาจากเทือกเขาพังเหย-ห้วยขบง รอยต่อ จ.ชัยภูมิ ไหลทะลักรุนแรงเป็นคลื่นขนาดใหญ่ ชาวบ้านไม่เคยเห็นมวลน้ำมากมายขนาดนี้มาก่อนในรอบ 50 ปี ก่อนไหลไปลงอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ที่บ้านสระพัง ต.บ้านเก่า ซึ่งขณะนี้มีน้ำล้นอ่าง 117% จำเป็นต้องระบายลงด้านล่างทั้งหมด

ขณะเดียวกันปริมาณน้ำจากคลองน้ำหนองหัวพาน อ.ขามสะแกแสง ไหลผ่านมายังพื้นที่ ต.พลสงคราม อ.โนนสูง ทะลักเข้าท่วมหมู่ 2 ต.พลสงคราม ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดทำให้ชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เก็บข้าวของภายในบ้านไม่ทัน ข้าวของในบ้านถูกน้ำท่วมเสียหาย เช่นเดียวกับกับ รพ.สต.พลสงคราม ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยกันนำเครื่องมือแพทย์ และสิ่งของต่าง ๆ ขึ้นมาเก็บไว้ในอบต.พลสงคราม

### ○ อยากให้นายกฯไป “โคราช”

ส่วนถนนหลวงหมายเลข 2246 บ้านตะโก-โคกสี ถูกมวลน้ำที่ไหลลงมาจากหนองสระเพี้ยด กัดเซาะคอสะพานห้วยหนองปรือโปร่ง บ้านหนองปรือโปร่ง ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม ทำให้ถนนขาด 10 เมตร รถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ แขวงทางหลวงนครราชสีมา ที่ 1 ได้เข้าสำรวจเพื่อเร่งซ่อมแซมคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้นอกจากนี้มวลน้ำยังกัดเซาะคอสะพานเส้นทางเดินรถไฟช่วง สทล.352/13-14 ระหว่างสถานีบ้านเหลื่อม-หนองพลวง ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจของฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อซ่อมแซมต่อไป

ทั้งนี้ นางชลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่าขณะนี้มือน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 10 อำเภอ 20 ตำบล โดยเฉพาะที่ อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง น้ำท่วมหนัก ชาวบ้านอยากให้ นายกรัฐมนตรีลงมาดูพื้นที่โคราชอีกจังหวัดหนึ่งด้วย

### ○ เขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์น้ำน้อย

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุเดือนหมู (ข้อมูล 25 ก.ย. 64) เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 44% ของความจุ เขื่อนสิริกิติ์

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 27 กันยายน 2564

ปีที่: -

ฉบับที่: 26282

หน้า: 1 (บนซ้าย), 2

Col.Inch: 229.91

Ad Value: 482,811

PRValue (x3): 1,448,433

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถลมนายกฯ วนเว็บ วลีเด็ดสวดมนต์สู่พายุ

จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 42% เขื่อนแควน้อย  
จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 79% เขื่อนลำปาว  
จ.กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้ำ 43% เขื่อนลำตะคอง  
จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 75% เขื่อนสิรินธร  
จ.อุบลราชธานี มีปริมาณน้ำ 77% เขื่อน  
อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำ 53% เขื่อน  
จุฬารัตน์ จ.ชัยภูมิ มีปริมาณน้ำ 83% เขื่อนป่า  
สักฯ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 54%.